

ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้อง ๔๐๙ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์

.....

ผู้มาประชุม

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ	คณบดีคณะอักษรศาสตร์	ประธานกรรมการ
๒	รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรรมการ
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธา โต๊ะบุรินทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๔	อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	กรรมการ
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปันสุวรรณ	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	กรรมการ
๖	อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี	รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ	กรรมการ
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูจรินทร์ อธิธิพงษ์	หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์	กรรมการ
๘	อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต	หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์	กรรมการ
๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่งศ์พันธ์	หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์	กรรมการ
๑๐	อาจารย์ ดร.ปัทมา ชีชมประเสริฐกุล	หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	กรรมการ
๑๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล	หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก	กรรมการ
๑๒	อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล	หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส	กรรมการ
๑๓	อาจารย์อรรณา คีอเบล	หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน	กรรมการ
๑๔	อาจารย์สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไร่สัย	หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๑๕	อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์	หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์	กรรมการ
๑๖	อาจารย์นาดยา อยู่คง	รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๗	รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อุตตวิริยะนุภาพ	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๘	อาจารย์จิราวรรณ เกียรติโพธา	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๙	อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๑	อาจารย์ ดร.พรานซิส นันตะสุนันท์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๒	อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๓	อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณ์รัฐพัทธนันท์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๕	นายชัชชัย กสิวานิชยกุล	ผู้แทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๒๖	นายกฤษดา ไพรวรรณ	หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ	เลขานุการฯ
๒๗	นางรสร จันท์สิงขรณ์	นักบริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑	อาจารย์คมกฤษ อยู่เต็กแก่ง	หัวหน้าภาควิชาปรัชญา	ลาประชุม
---	---------------------------	----------------------	----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (วาระลับ)

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ บุคลากร

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้หน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

อาจารย์พิเศษ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เรื่อง	ผู้เชิญ	ระยะเวลา	สถานที่
๑	อ.ปัทมาภรณ์ โทธิเวชกุล	FM201 Basic Acting For Film	คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะ ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	๑๔ ม.ค.- ๑๑ พ.ค.	คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะ ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
๒	ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์	FA99991 สัมมนาทางดนตรี โดยบรรยายเรื่อง "การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรีไทย"	คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	๙ มี.ค.๖๒	คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เรื่อง	ผู้เชิญ	ระยะเวลา	สถานที่
๑	อ.คมกฤษ อู่เด็กเค่ง	- เสวนาวิชาการเรื่อง "คนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย : การตื่นรู้...สู่ประชาธิปไตย" - เสวนาวิชาการเรื่อง "ครูบาใหม่ : ศาสนาพุทธของประชาชน"	กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	๑๓ มี.ค.๖๒ ๒ มี.ค.๖๒	บริเวณหน้าอาคาร เพชรรัตน-สุวัทนา (ตลาดอินตี่) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุม สัมมนา อบรม นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เรื่อง	ผู้จัด	ระยะเวลา	สถานที่	ค่าใช้จ่าย
๑	รศ.ดร.กรกช อุตตวิริยะนุภาพ	The 6 th Editor's Workshop	ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	๒๖ มี.ค.๖๒	โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ	ไม่เบิก
๒	อ.นวัต เลิศแสงกิจ	โครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์ และนานาชาติ "KMUTNB 6 th International art and Design Workshop 2019"	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	๑-๔ มี.ค.๖๒	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ไม่เบิก
๓	อ.ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล	Lire et enseigner la littérature française du ๒๑ ^e siècle	คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๑๓ มี.ค.๖๒	คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่เบิก
๔	ผศ.ดร.เอกพลณัฐ ญัฐพัชรนันท์	ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ "๑๕ ปี สมชาย นีละไพจิตร และเสียงจากผู้สูญหาย"	สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ Cross Culture Foundation (CrCF) และ Amnesty International Thailand	๑๒ มี.ค.๖๒	สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย	ไม่เบิก

การปฏิบัติงานอื่น ๆ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลักษณะงาน	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	ระยะเวลา	สถานที่
๑	ผศ.ดร.บารมี เขียววิชัย	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย	วารสารสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	๑๕ ก.พ.- ๑๕ มี.ค.๖๒	-
๒	ผศ.บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ	วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๒๖ ก.พ.- ๘ มี.ค.๖๒	-
๓	ศ.ดร.บุษบา กนกศิลป์ธรรม	- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย	วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	๒๕ ก.พ.- ๑๑ มี.ค.๖๒ ๒๗ ก.พ.- ๘ มี.ค.๖๒	- - -

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทริกา เจริญชินวุฒิ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุน
สนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสำหรับข้าราชการและพนักงาน
สายวิชาการ

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทริกา เจริญชินวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยสังคีต ได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุน
ส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและ
ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเงิน
๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทริกา เจริญชินวุฒิ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่
๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ แผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ และแผนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้เสนอ (ร่าง) แผนบริการวิชาการ
และการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ และ (ร่าง) แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการ วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แผนการทำงานบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียด ที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมและสรุปรายงานผลการตรวจสอบการ ดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ หลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามเกณฑ์ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ หลักสูตร ตาม รายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การสมัครรับเงินบริจาคผ่านระบบ E-donation

สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เสนอโครงการรับเงินบริจาคผ่านระบบ E-donation เพื่อให้ รับบริจาคเงินผ่านระบบออนไลน์ได้

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการรับเงินบริจาคผ่านระบบ E-donation และให้ เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ การจัดทำสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงาน เพื่อใช้ ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

สรุปเรื่อง ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ต้นวิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศิลปากร จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สภา มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงกำหนดให้คณะฯ ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรในคณะฯ เพื่อให้ได้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงาน เพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควร

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทั้งนี้ คณะฯ ได้แจ้งให้หน่วยงานภายในคณะฯ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการเพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และมีหน่วยงานที่เสนอความคิดเห็น จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการเพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดที่เสนอและให้เสนอสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๖ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์และเกียรติบัตร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ**

สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้แจ้งให้คณะฯ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในการนี้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประสงค์เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ จำนวน ๒ รายชื่อ เพื่อขอรับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ได้แก่

๑. ศาสตราจารย์สัญญาชัย สุวังบุตร
๒. ศาสตราจารย์อนันต์ชัย เลาะห์พันธุ์

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์สัญญาชัย สุวังบุตร และศาสตราจารย์อนันต์ชัย เลาะห์พันธุ์ เพื่อขอพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และให้เสนอกองกลางต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๗ การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน ๑ ตำแหน่ง**

สรุปเรื่อง ด้วยนายโสภณ สุภาพงษ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงจำนวน ๑ ตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะฯ พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๑ ชื่อ (สาขาเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กร/ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ/เอกชน) โดยคณะฯ ได้แจ้งให้หน่วยงานภายในเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รัตนานุกูล

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รัตนานุกูล เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เสนอคณะกรรมการสรรหากรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ การลบบลลงทะเบียนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง ตามที่นางสาวพรทิชา ลาซอ่อน รหัสประจำตัว ๐๕๕๙๐๖๒๗ ได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผัน ค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากมีปัญหาทางการเงิน โดยจะนำเงินมาชำระ ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ แต่นางสาวพรทิชา ลาซอ่อน มิได้นำเงินมาชำระในวันดังกล่าวและมีความเข้าใจ ว่ามหาวิทยาลัยได้ลบบลลงทะเบียนไปแล้วจึงมิได้เข้าสอบในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่มหาวิทยาลัยยังมีได้ลบบลลงทะเบียนฯ ดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ลบบลลงทะเบียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนางสาวพรทิชา ลาซอ่อน รหัสประจำตัว ๐๕๕๙๐๖๒๗

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ลบบลลงทะเบียนของนางสาวพรทิชา ลาซอ่อน รหัสประจำตัว ๐๕๕๙๐๖๒๗ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และให้นางสาวพรทิชา ลาซอ่อน ลาพัก การศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยอนุญาตให้กลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓

สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้พิจารณาโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ แล้วอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์	ผู้เสนอขอรับทุน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา
๑	ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ใน วาทกรรมเรื่องตลกในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต	อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติติลลิก	๕๐,๐๐๐	๑ ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ ให้แก่ อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติติติก เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ การขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จำนวน ๓ โครงการ

สรุปเรื่อง ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้เสนอขอรับทุน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา
๑	การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนยูนนานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นางสาวศัทริน จันทระเกษม รหัสประจำตัว ๐๕๕๘๐๕๘๒	๕,๐๐๐	๕ เดือน
๒	การท่องเที่ยวบริเวณรถไฟฟ้าเมืองฉงชิ่งประเทศจีน	นางสาวอนงค์สุดา ชวดสุวรรณ รหัสประจำตัว ๐๕๕๘๐๖๔๐	๕,๐๐๐	๑๒ เดือน
๓	การจัดการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ	นางสาวลลิตทิพย์ กระแสกลาง รหัสประจำตัว ๐๕๕๘๐๗๐๕	๔,๘๖๙	๑๒ เดือน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๔,๘๖๙ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)		

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๖๙ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จำนวน ๕ เรื่อง

สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

รายละเอียด	หลักเกณฑ์/เงินรางวัล
๑. บทความวิจัย เรื่อง Status of Traditional Thai Music Education in Thai Universities เผยแพร่ใน The Asian Conference on Education ๒๐๑๘, The International Academic Forum (IAFOR), Toshi Center, Tokyo, Japan, October ๑๓-๑๕, ๒๐๑๘. ผู้ขอรับทุน ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์	ข้อ (ข) ๕) ๓,๐๐๐ บาท (ระดับนานาชาติ)
๒. บทความปริทัศน์ เรื่อง When a Buddhist Monk is Gay in Virtual World: 'Phra Noppadol Siriwangso' Face Facebook Page เผยแพร่ใน International Conference Commemorating the ๖๐th Anniversary of Korea - Thailand Diplomatic Relations. Hankuk University of Foreign Studies. October ๕-๖, ๒๐๑๘. ผู้ขอรับทุน อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนนะนาวิน	ข้อ (ข) ๕) ๓,๐๐๐ บาท (ระดับนานาชาติ)
๓. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Line and Structure เผยแพร่ใน International Art and Design Invitation Exhibition, The Korean Association of Art & Design and Burapa University, February ๑๑-๑๕, ๒๐๑๙ ผู้ขอรับทุน อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จิรปสิทอินนท์	ข้อ (ข) ๓) (๑) ๑๐,๐๐๐ บาท (ระดับนานาชาติ)
๔. บทความวิจัย เรื่อง ความเป็นธรรมในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท เผยแพร่ใน วารสารปณิธาน ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ (ก.ค.-ธ.ค.๒๕๖๑): ๓๖๒-๓๘๙. ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน	ข้อ (ข) ๓) ๖,๐๐๐ บาท (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑)
๕. บทความวิจัย เรื่อง ตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล: ความนิยมและวิธีการนำเสนอ เผยแพร่ใน Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-ก.พ.๒๕๖๒): ๒๓๔-๒๙๓. ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร	ข้อ (ก) ๕), (ข) ๓) ๓,๐๐๐ บาท (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑) (แบ่งสัดส่วนร้อยละ ๕๐)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ จำนวน ๕ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษประสงค์ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิมภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิมภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

นายกฤษฎา ไพรวรรณ
ผู้จดยานการประชุม